

# การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรมของสถาบันธัญญารักษ์ และการขาดงานของผู้ติดยาเสพติด

อังกร ภัทรารกร พบ.

ธัญญา สิงห์โต วทม.

สำเนา นิลบรรพ์ พย.ม

## บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนรายกิจกรรมในการบำบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ และการขาดงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการใช้ยาเสพติดและค่าใช้จ่ายในการบำบัดของผู้ติดยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์ ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ การศึกษาต้นทุนรายกิจกรรม (activity base costing) ในการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและการวิเคราะห์การขาดงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการใช้ยาเสพติดของผู้ติดยาเสพติด ในสถาบันธัญญารักษ์ ปี พ.ศ. 2555 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ จำนวน 170 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจข้อมูล แบบสอบถาม และแนวคำถามในการสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และนำไปทดลองสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในภาษา สำนวน ความชัดเจน ตลอดจนครอบคลุม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) ต้นทุนรายกิจกรรมการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ในปีงบประมาณ 2555 ต้นทุนรายกิจกรรมที่มากที่สุด ใน 3 ลำดับแรก คือ งานอาชีพบำบัด มีต้นทุนมากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการตรวจกรองสารเสพติดผู้ป่วยใน และงานพันตกรรมหัตถการ โดยมีต้นทุนเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 3,815.08 บาท, 3,135.63 บาท และ 1,738.12 บาท ตามลำดับ (2) ต้นทุนรายกิจกรรมงานวิชาการที่สนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์ในปีงบประมาณ 2555 พบว่า กิจกรรมการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มีต้นทุนมากที่สุด เท่ากับ 388,593.60 บาทต่อเรื่อง รองลงมาคือ งานพัฒนาคุณภาพสถาบัน และการทำแผนงาน/โครงการ มีต้นทุน 362,687.36 บาท และ 239,373.66 บาท ตามลำดับ (3) การขาดงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการใช้ยาเสพติด ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้ารับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่มีงานทำมีปัญหาดังกล่าวขาดงานเฉลี่ยเป็นเวลา 17 วัน และลางานเพื่อมาบำบัดรักษาเฉลี่ยประมาณ 6 วัน ส่วนผู้ที่ยังคงเรียนอยู่มีปัญหาดังกล่าวขาดเรียนเฉลี่ย 74 วัน และลาเรียนเพื่อมาบำบัดรักษาเฉลี่ย 227 วัน และ (4) ค่าใช้จ่ายในการมารับการบำบัดรักษา พบว่า ค่าที่พักมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดรองลงมา เป็นค่าเดินทางไป-กลับ ของผู้ป่วยและญาติหรือผู้ที่พามารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยคิดเป็นเงินเฉลี่ย 2,833.33 บาท/ครั้ง, 1,842.65 บาท/ครั้ง และ 1,354.48 บาท/ครั้ง ตามลำดับ

คำสำคัญ: ต้นทุนการรักษา, ผู้ติดยาเสพติด, การขาดงาน, ยาเสพติด